

TPCH ส่อแววดี ซีโอดีครบ 6 โรง

โพสต์ทูเดย์ - TPCH คาดไตรมาส 2 ผลดำเนินงานดีกว่าไตรมาสแรกและช่วงเดียวกันของปีก่อนรับรูรายได้ครบ 6 โรง ด้านเต็มโก้เดินหน้าประมูลงานใหม่

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2561 จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 1/2561 และ



เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล

ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้จากโครงการไฟฟ้าชีวมวลเข้าสู่ระบบ (ซีโอดี) ครบทั้ง 6 โรง เข้ามาเต็มปี

ล่าสุด บริษัทได้มีการเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูลกรีน เพาเวอร์ (SGP) กำลังการผลิตอยู่ที่ 9.2 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 6 ที่ส่งผลให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลรวมทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น 20% จากปีที่ผ่านมาซีโอดีอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ มั่นใจว่ากำไรสุทธิและรายได้ในปีนี้จะเติบโตดีกว่าปีก่อน จากปีก่อนมีกำไรสุทธิที่ 207.36 ล้านบาท และมีรายได้ 1,100 ล้านบาท เป็นไปตามกำลังการผลิต

ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หรือคาดว่าสิ้นปีจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านหน่วย จากไตรมาสแรกอยู่ที่ 93 ล้านหน่วย และคาดว่าไตรมาส 2/2561 จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 110 ล้านหน่วย

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็มโก้ (DEMCO) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะเดินหน้าประมูลงานใหม่ ล่าสุดได้เตรียมพร้อมยื่นประมูลงานติดตั้งสายส่งและสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 1 หมื่นล้านบาท/ปี จากมูลค่าโครงการทั้งหมดที่จะเปิดประมูล 5-6 หมื่นล้านบาท ภายในเวลา 5 ปี ขณะเดียวกันมีงานที่คาดว่าจะประมูลเพิ่มปีนี้ เช่น งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 7,000 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 400-500 ล้านบาท และยังมีงานระบบสายไฟเบอร์ออปติก ธุรกิจสื่อสาร มูลค่า 1,200 ล้านบาท และธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็กปีนี้ คาดว่าจะได้งานอีก 300-400 ล้านบาท

“การประมูลงานต่อเนื่องจะทำให้งานในมือรอรับรูรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทมีงานในมือ 3,717 ล้านบาท สามารถทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 2 ปี” กรรมการผู้จัดการ กล่าว

ขณะที่ธุรกิจต่างประเทศอยู่ระหว่างเสนอราคาโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในเมียนมา ขณะที่โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใน สปป.ลาว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2561 ■